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โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

 วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมีนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน
ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี) 
 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
  

 (๓) กระทู้ถาม  

  ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ จ านวน ๓ เรื่อง 
 

 
 

   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

 
 

 ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรพ้ืนที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลกูป่าชายเลน
เพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ 
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   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน  ศรีแก้ว)  
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

 
 

   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช)  
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

  ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 

   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส  
พรหมเผ่า) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงท าให้กระทู้ถาม
ดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณา
ในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 

 

 

 

 

 

 ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาระบบบริหารจัดการ 
ด้านทันตสาธารณสุขไทยอย่างเป็นรูปธรรม (นายพิทักษ์  ไชยเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข) 

 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ 
(นายสถิตย ์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

 

 - กระทู้ถาม เรื่อง การเปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนดที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้าน 
การคมนาคมทางอากาศ (พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ) และอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ 
(นางศิริพร  เย็นเปี่ยม) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การด าเนินการตามแนวทาง
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิดต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบันและสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต 
รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาและเศรษฐกจิสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๓ ซึ่งจากการพิจารณา
ศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพระบบท่าอากาศยานและบริการการเดินอากาศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
การบินในบริบทใหม่ พบประเด็นส าคัญ ดังนี้ (๑) ควรก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของการสร้างสนามบิน 
และระบบการเดินอากาศตามมาตรฐานระหว่างประเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อตรวจพบด้านความปลอดภัย 
(๒) การก ากับดูแลทางเศรษฐกิจของผู้ด าเนินงานท่าอากาศยานและผู้ให้บริการการเดินอากาศ  
ควรก าหนดเงื่อนไขด้านการจัดการสมรรถนะของผู้ให้บริการให้ครอบคลุมเป้าหมายการน าส่งบริการ  
ในมิติด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของต้นทุน การลงทุนที่เหมาะสม คุณภาพการ
ให้บริการและการจัดการสิ่งแวดล้อม (๓) การพัฒนาศักยภาพสนามบินให้มีผลคุ้มค่า ต้องค านึงถึง 
ความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเป็นส าคัญ (๔) การสื่อสารการบิน การบริการจราจร  
การติดตามอากาศยาน และเครื่องช่วยการเดินอากาศ เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ  
ของระบบห้วงอากาศ (๕) ปัญหาการบินเข้าใกล้กันของอากาศยาน ปัญหาการออกแบบห้วงอากาศ 
และระบบปฏิบัติการบิน และปัญหาระบบความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ เป็นอุปสรรคส าคัญ
ในการพัฒนาการจัดการห้วงอากาศ (๖) การก ากับดูแลค่าบริการสนามบินและค่าบริการการเดินอากาศ 
โดยคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านนโยบาย ดังนี้ 
  ๑. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการเดินอากาศและกฎหมายการบินพลเรือน 
และพัฒนากฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องและเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ในข้อก าหนดมาตรฐาน และก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสื่อสาร 
ระบบช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และการจัดการจราจรทางอากาศ ตามที่ องค์การ 
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ก าหนด 
 
 

 -  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพระบบท่าอากาศยาน 
และบริการการเดินอากาศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการบินในบริบทใหม่  ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
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  ๒. ควรพัฒนาระบบสื่อสารการบินด้วยการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารด้วยระบบการส่ง
ข้อมูล พัฒนาระบบช่วยการเดินอากาศแบบตั้งเดิม ระบบดาวเทียม และระบบการบินด้วยเครื่องช่วย 
การเดินอากาศ เพื่อให้ต าแหน่งของอากาศยานที่ถูกต้องมากขึ้น พัฒนาระบบติดตามอากาศยานสมัยใหม่
ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามได้ทุกพ้ืนที่และมีระบบส ารองในกรณีเรดาร์ขัดข้อง 
  ๓. ควรพัฒนาการควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานและเขตประชิด
สนามบิน พัฒนาขั้นตอนการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ส าหรับการจัดการจราจรทางอากาศแบบ
ประสิทธิภาพ (แบบ PBN) และการจัดการความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ และพัฒนาระบบสื่อสาร 
ระบบช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และระบบการบินเข้าและออกสนามบิน 
  ๔. ควรสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุมถึงประเด็น 
ความปลอดภัย ความต้องการของประชาชน ความสามารถในการรองรับทั้งภาคพ้ืนดินและภาคอากาศ 
ความคุ้มค่าในการลงทุน และสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยง 
ในพ้ืนที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่มีโอกาสอากาศยานเข้าใกล้กันสูงและทบทวนแผนจัดการความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัย ควรพัฒนาการจัดการห้วงอากาศให้สามารถรองรับปริมาณอากาศยานที่เพ่ิมขึ้น 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของระบบท่าอากาศยาน และควรผลักดันแนวคิดการบริหาร 
ความเปลี่ยนแปลงและการบริหารความขัดแย้ง ไปสู่การปฏิบัติในองค์กรต่าง ๆ  
  ๕. ควรสร้างระบบการมสี่วนรว่มระหวา่งหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานบรกิารต่าง ๆ  
โดยมุ่งเป้าหมายพัฒนาพันธกิจด้านการขนส่งทางอากาศให้ได้มาตรฐานสากล มีหลักประกันคุณภาพ 
การให้บริการและมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบท่าอากาศยาน
และบริการการเดินอากาศสู่บริบทใหม่ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวนเพียงพอและมีความรู้  
ในเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมบริบทใหม่ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนในการก ากับดูแล การจัดการและบริการ ตลอดถึงการสร้างนวัตกรรม 

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  ปัจจุบันระบบท่าอากาศยาน 
และการบริการการเดินอากาศ ประสบกับปัญหาการบินไม่ตรงเวลา การโหลดกระเป๋าเดินทางที่ไม่สะอาด
และล่าช้า มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องที่แตกต่างกันในแต่ละสนามบิน 
และไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน รวมทั้งปัญหาการจราจรและความแออัดของสนามบิน ดังนั้น ในการพัฒนา
ระบบท่าอากาศยานและบริการการเดินอากาศสู่บริบทใหม่ จึงควรให้ความส าคัญกับการให้บริการที่ดี 
กับผู้ใช้บริการ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พัฒนาก าลังคน 
และโครงสร้างพ้ืนฐานในลักษณะเครือข่าย ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีความสมควรแก่เหตุและเป็นมาตรฐานสากล ควรพัฒนาลักษณะทางกายภาพ 
ของสนามบินให้ทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างเช่นสนามบินชางงี ประเทศ
สิงคโปร์ และมีการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสายการบิน ควรยกมาตรฐานของการสร้างสนามบิน 
และระบบการเดินอากาศตามมาตรฐานระหว่างประเทศให้ได้ตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นสูงสุด  
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ควรปรับปรุงเครื่องช่วยการเดินอากาศให้สามารถน าเครื่องบิน 
ลงจอดสนามบินได้ในภาวะที่ทัศนวิสัยต่ าโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ 
ควรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของสนามบินภูเก็ตเพ่ือรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่มากขึ้น 



- ๕ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

และให้ความส าคัญกับสนามบินภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สนามบินแม่ฮ่องสอน สนามบินแพร่ รวมทั้งขยาย
เส้นทางบินให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการบริหารระบบห้วงอากาศ 
ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับ และพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนของสนามบินโดยค านงึถึงระยะทางของแตล่ะสนามบนิ ซึ่งต้องอยูห่่างกันประมาณ 
๒๐๐ กโิลเมตร รวมทั้งควรมีการถอดบทเรยีนเหตุการณ์เครือ่งบินลุกไหม้ขณะลงจอดท่ีสนามบนิฮาเนดะ 
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและการอพยพผู้โดยสาร เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกันและพัฒนา
ต่อไป ส าหรับข้อเสนอแนะด้านกฎหมายของคณะกรรมาธิการ ควรก าหนดรายละเอียดและประเด็น
ปญัหาและข้อจ ากัดของกฎหมายให้ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

  จากนั้น รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการคมนาคมทางอากาศ (พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ) อนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ 
(นางศิริพร  เย็นเปี่ยม) ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (นายสุทธิพงษ์  คงพูล) 
และรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) (นางสาวปวีณา  จริยฐิติพงศ์) ได้ร่วมกันตอบชี้แจง สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษานี ้
มีความสอดคล้องกับการด าเนินการในปัจจุบันของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการก าหนด
นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศเชิงบูรณาการครบทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
การบิน และด้านมาตรฐานการบิน มีแผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ มีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของห้วงอากาศซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินได้เป็นจ านวนมากเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ศกัยภาพด้านการท่องเที่ยว มีการน าร่องน าเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนมาใช้กับเครื่องบินการบนิไทย 
เพ่ือช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ 
ของ ICAO และสนับสนุนให้ผู้ให้บริการรถรับจ้างเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึน้ 
มีการศึกษาเพ่ือปรับปรุงแผนแม่บทเพ่ือรองรับระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ส าหรับปัญหาการบิน 
ไม่ตรงเวลานั้นมีสาเหตุจากอากาศยานไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 จึงได้มีการปรับลดเที่ยวบินให้สอดคล้องกับอากาศยานที่มีอยู่ และมีการพัฒนาระบบ 
การให้บริการโดยให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษ  ทั้งนี้ ปัจจุบันก าลังพัฒนาลักษณะทางกายภาพของสนามบิน การจราจร ระบบเช็คอิน  
และการตรวจค้นด้วยการน าระบบไบโอเมตริกซ์มาใช้ส าหรับการยืนยันตัวตนตามจุดบริการอัตโนมัติ 
ต่าง ๆ ของสนามบิน ส่วนในเรื่องของข้อเสนอแนะด้านกฎหมายนั้นในเบื้องต้นเห็นควรพิจารณาแก้ไข
เพ่ิมเติมบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้สอดคล้องกับ
ความหมายสากลที่ ICAO ก าหนด  เช่น ค าว่า “บริการการเดินอากาศ” และค าว่า “อากาศยาน” ก่อน 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการได้ขอรับประเด็น 
ขอ้อภิปรายของสมาชิกเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 



- ๖ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา     (ไม่มี) 
 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของที่ประชุมวุฒิสภา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
(นายสุรินทร์  วรกิจธ ารง) กับคณะ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม  

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษา 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้น าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน 
การเงินกองทุนพัฒนาน้ าบาดาลให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองทุกปี  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในส่วนของการจัดท าบนัทึกรายงาน 
การเงินกองทุนพัฒนาน้ าบาดาลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพบว่า ได้มีการน าเสนอรายงานการเงินกองทุน
พัฒนาน้ าบาดาลในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ แต่คณะกรรมาธิการไม่พบหลักฐานการเสนอรายงาน 
การเงินกองทุนพัฒนาน้ าบาดาลต่อรัฐสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรน้ าบาดาลควรเสนอรายงาน 
การเงินกองทุนในปีดังกล่าวต่อรัฐสภา พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้จัดท ารายงานดังกล่าวด้วย 

  ส าหรับในส่วนของบรรดารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนา
น้ าบาดาลได้มีการส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ไม่พบข้อกังวลใด
ส่วนประเด็นตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ ๑๓ เงินรับรอการตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๕.๘๓ ล้านบาท นั้น กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ส่งหลักฐานการเงินในเรื่องนี้ 
ให้ผู้สอบบัญชีครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมทรัพยากรน้ าบาดาลควรด าเนินการ
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 
กองทุนพัฒนาน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๒๙  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท า 
บัญชีส าหรับการด าเนินกิจกรรมแยกต่างหากจากบัญชีด าเนินงานทั่วไป พร้อมทั้งเสนอรายงาน 
ผลการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย นอกจากนี้ การจัดล าดบั

 -  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๗ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖) 
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ความส าคัญเร่งด่วน กรมทรัพยากรน้ าบาดาลควรค านึงถึงการจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
ก่อนการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร ส่วนการก าหนดอตัราค่าใช้น้ าบาดาลควรพิจารณาในอัตราที่เหมาะสม
ตามลักษณะของการใช้งาน อีกทั้งกรมทรัพยากรน้ าบาดาลควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างทั่วถึง  
และเป็นธรรม 

  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  เนื่องจาก 
หลายพ้ืนที่ยังมีความต้องการใช้น้ าในหลากหลายวัตถุประสงค์ ประกอบกับในแต่ละปีประเทศไทย  
มีน้ าฝนปริมาณมาก ดังนั้น ควรพิจารณาเรื่องการกักเก็บน้ าบนดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย รวมถึง 
ท าการวิจัยโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์
เพ่ือให้มีการยกเว้นการเก็บเงินค่าใช้น้ าบาดาลจากการเกษตรเพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึง 
มีมาตรการในการช่วยเหลือวัดและโรงเรียน สนับสนุนและเสริมสร้างให้องค์กรชุมชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้ า 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า  ส่งเสริมการท าธนาคารน้ าใต้ดิน และประสานงาน 
กับองค์กรต่าง ๆ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

  จากนั้น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล (นายสุรินทร์  วรกิจธ ารง) ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า การที่กรมทรัพยากรน้ าบาดาลไม่ได้เสนอรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ าบาดาลตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓ มายังวุฒิสภา นั้น เนื่องจากกรมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมาย 
จึงได้เสนอรายงานประจ าปีดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังเพียงหน่วยงานเดียว อย่างไรก็ดี   
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลจะได้เร่งเสนอรายงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๓ มายังวุฒิสภา 
ให้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ นอกจากนี้ กรมพัฒนาน้ าบาดาลเห็นด้วยกับการท าธนาคารน้ าใตด้นิ
ในระบบปิดซึ่งเป็นการขุดบ่อเพ่ือส่งน้ าไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ าบาดาล เนื่องจากระบบปิดสามารถเติมน้ าได้
หลายรอบมากกว่าระบบเปิด รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า
ตั้งแต่ขั้นตอนการลงพ้ืนที่ส ารวจบริเวณที่จะขุดเจาะน้ าบาดาล ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ ารวมตัวกัน 
เป็นกลุ่มผู้ผลิตเพ่ือให้มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรภายใต้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนจะได้น าเสนอ 
ให้คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าใช้น้ าบาดาลเพ่ือให้ 
การช่วยเหลือเกษตรกร วัด และโรงเรียนอีกด้วย 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
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 (๗) เรื่องอื่น ๆ     จ านวน  ๒  เรื่อง 
 

 
  ผลการพิจารณา 

  ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเรือเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แทนต าแหน่งที่ว่าง  
ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลต ารวจเอก ต่อศักดิ์  สุขวิมล เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา 

 ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  

 ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  


